

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ส่วนกลาง		
ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
อาสาสมัครเกษตร	๑. เกษตรฯ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการทำงาน มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่	ไทยโพสต์ออนไลน์
อาสาสมัครเกษตร	๒. เกษตรฯ เร่งยกระดับศักยภาพอาสาสมัครเกษตร เน้นมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตรในพื้นที่	เกษตรก้าวไกลออนไลน์
ปุ๋ยผสมผสาน	๓. "เฉลิมชัย" ดันใช้ปุ๋ยผสมผสาน ช่วยเกษตรกรลดปัญหาปุ๋ยราคาแพง	สยามรัฐออนไลน์
ปุ๋ยราคาแพง	๔. จับตา "ประเทศไทย" พลิกเกม แก้ปุ๋ยโลกแพง	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
คลินิกเกษตรฯ	๕. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น	สำนักข่าวไทยออนไลน์

เกษตรฯ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เกษตรกร เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายการทำงาน มุ่งขับเคลื่อน การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 20:24 น.



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตรกรถือเป็นบุคคลที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเกษตรที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถดำเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดร.เฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรกรถือเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรที่สำคัญ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยผลักดันให้การทำงานในระดับพื้นที่ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่างานอาสาสมัครเกษตรจะเป็นงานจิตอาสา แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยังเร่งผลักดันการสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครเกษตรเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจอย่างเต็มกำลัง โดยในอนาคตอาสาสมัครเกษตรควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานเชิงบูรณาการร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจากทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างดีเสมอมา

สำหรับอาสาสมัครเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการ ทางการเกษตร มีจำนวน ๑๖ สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบุญชี้อาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอдинอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตรอาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชวานาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หม่อนไหมอาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ ๑ คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามาทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย สิ่งสำคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ ทุ่มเทร่างกาย ทำงานด้วยจิตอาสา ดังคำกล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ทั่วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”

<https://www.kasetkaoklai.com/home/2022/07/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AF%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA/>



หน้าแรก > หมวดอื่นๆ > ข่าวองค์กร/ธุรกิจเกษตร

หมวดอื่นๆ ข่าวองค์กร/ธุรกิจเกษตร

เกษตรกร เร่งยกศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกร เน้นมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่

โดย torzkrub - กรกฎาคม 7, 2022



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า อาสาสมัครเกษตรกร ถือเป็นบุคคลสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเกษตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ของทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการทางการเกษตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรภาคเอกชน อีกทั้งยังเป็นผู้ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรกรยังเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสามารถดำเนินการเยียวยา ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดร.เฉลิมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรกรถือเป็นผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรที่สำคัญ ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยผลักดันให้การทำงานในระดับพื้นที่ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่างานอาสาสมัครเกษตรกรจะเป็นงานจิตอาสา แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยิ่งเร่งผลักดันการสนับสนุนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครเกษตรกรเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจอย่างเต็มกำลัง โดยในอนาคตอาสาสมัครเกษตรกรควรจะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำงานเชิงบูรณาการร่วมขับเคลื่อนพัฒนางานอาสาสมัครเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า อาสาสมัครเกษตรมีโครงสร้างการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ที่ได้รับการคัดเลือกจากอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้ามาเป็นคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรตามลำดับ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรตามบทบาทหน้าที่ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรในการสนับสนุนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการเกษตรและเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดสัมมนาคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมทีเค พาเลซแอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจากทุกจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ ราย เข้าร่วมงาน โดยภายในงานฯ จะมีการฝึกอบรมความรู้และทักษะในการปฏิบัติ ระดมความคิด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรแบบมีส่วนร่วม มีการจัดแสดงนิทรรศการเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร ซึ่งเป็นผู้นำด้านการเกษตรที่มีจิตอาสาและเป็นผู้มีคุณูปการต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างดีเสมอมา

สำหรับอาสาสมัครเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งตามลักษณะการให้บริการทางการเกษตร มีจำนวน ๑๖ สาขา ได้แก่ อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ อาสาสมัครฝนหลวง ครูบัญชีอาสา ประมงอาสา อาสาปศุสัตว์ หมอдинอาสา อาสาสมัครสหกรณ์ อาสาสมัครชลประทาน เศรษฐกิจการเกษตร อาสา อาสาสมัครปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อาสาสมัครชานาชั้นนำ อาสาสมัครครูยาง สารวัตรเกษตร หมอใหม่อาสา Q อาสา และเกษตรหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตามภารกิจของหน่วยงาน และคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านละ ๑ คน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้ามาทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการข้อมูล การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และปฏิบัติงานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย สิ่งสำคัญยิ่งของอาสาสมัครเกษตร คือ ความเสียสละ พุ่มเทร่างกาย ทำงานด้วยจิตอาสา ดังคำกล่าวที่ว่า “รวดเร็ว ท้วถึง แม่นยำ นำความรู้ สู่บริการ ประสานความช่วยเหลือ เพื่อเกษตรกร”

"เฉลิมชัย" ดันใช้ปุ๋ยผสมผสาน ช่วยเกษตรกรขจัดปัญหาปุ๋ยราคาแพง

ทวิต แชร์ แชร์

สยามรัฐออนไลน์ 8 กรกฎาคม 2565 11:35 น. เกษตร



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลว่า ดินและปุ๋ย เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือมีการใช้ปุ๋ยมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของปุ๋ยเคมีสูง ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องมีการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านการนำเข้า อาจทำให้ปุ๋ยเคมีราคาสูง และหาซื้อยากมากขึ้น เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ย ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหาเราจำเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีการดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ ๔ ถูก (ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี) ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบันมี ศดปช. จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ตั้งอยู่อำเภอละ ๑ ศูนย์ ทั่วประเทศ มีสมาชิก ศดปช. ๑๗,๖๔๐ รายโดยสมาชิก ศดปช. มีการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและนำไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ศดปช. เป็นต้นแบบ

ในการขยายผลถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปสู่เกษตรกรทั่วไป และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สมาชิก ศดปช. มีพื้นที่การนำเทคโนโลยีฯ ไปใช้เพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๔,๘๕๓ ไร่ ได้รับผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔ ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๒ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๓ ล้านบาท รวมทั้งสามารถจัดตั้ง ศดปช. เครือข่ายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของพื้นที่ จึงทำให้มี ศดปช. เครือข่าย เกิดขึ้นรวมแล้วจำนวน ๑,๐๙๕ ศูนย์ และมีสมาชิกของ ศดปช. เครือข่ายรวมทั้งสิ้น ๓๒,๕๔๗ ราย

สำหรับการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ ระหว่างปี ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ได้มอบแนวทางปฏิบัติลงสู่พื้นที่เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัด /อำเภอ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ได้แก่ การกำหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ผ่าน ศตปช. การปลักดิน ศตปช. เป็นต้นแบบ และสนับสนุน ศตปช. เป็นกลไก ในการขยายผลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจำหน่ายแม่ปุ๋ยได้ และการจัดหาแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง ทั้งการขอสินเชื่อและการจัดหาแหล่งทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก ศตปช. แปลงใหญ่ วิชากิจ ชุมชน และเกษตรกรรายย่อย จาก ธ.ก.ส.

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ โดยเน้นใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และการไถกลบตอซัง เพื่อทำให้เกิด ๔ ลด ๔ เพิ่ม คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และลดต้นทุน

ด้านปุ๋ยเคมี ในขณะที่ทำให้มี ๔ เพิ่ม คือ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้นและขาดแคลนจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อำเภอทั่วประเทศ ปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซัง จำนวน ๒,๑๕๖,๐๓๓.๘๓ ตัน ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถผลิตได้จำนวน ๓,๔๐๖,๑๕๒.๖๓ ตัน (ผลิตได้ร้อยละ ๑๕๗.๙๘ ของเป้าหมาย) ได้แก่ ปุ๋ยคอก ๕๑๔,๐๗๑.๘ ตัน ปุ๋ยหมัก ๒๗๙,๕๗๙.๑๘ ตัน ปุ๋ยพืชสด ๒๑๘,๙๑๖.๒๘ ตัน ไถกลบตอซัง ๒,๓๙๓,๕๘๕.๓๗ ตัน (พื้นที่ไถกลบตอซังข้าว ๔,๔๖๕,๘๐๙.๕๖ ไร่ ข้าวโพด ๗๕,๔๙๕.๐๓ ไร่ อ้อย ๔๘,๒๐๙.๔๔ ไร่) คิดเป็นธาตุอาหาร N P K รวม ๑๑๐,๘๙๔.๑๓๕ ตัน (N ๓๔,๑๒๘.๖๗ ตัน P ๒๔,๔๖๔.๖๓ ตัน K ๕๒,๓๐๐.๘๔ ตัน) ทั้งนี้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมด ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปดิน จะให้ธาตุอาหารในปริมาณมาก พืชนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยกว่า และมีคุณสมบัติช่วยให้ดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อให้รากพืชได้ขนไนไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ดังนั้น เกษตรกรจึงควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเช่นกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศตปช. ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดิน วิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินและความต้องการของพืชเป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง

จับตา "ประเทศไทย" พลิกเกม แก้ปุ๋ยโลกแพง



08 ก.ค. 2565 เวลา 11:47 น. 👁 167

แก้ปุ๋ยแพง “เฉลิมชัย” ดันใช้ปุ๋ยผสมผสาน ช่วยเกษตรกร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ ปูพรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ 77 จังหวัด 882 อำเภอ เผยผลดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 สามารถผลิตได้จำนวนกว่า 3.4 ล้านตัน ผลิตได้ 157.98 % ของเป้าหมาย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลว่า ดินและปุ๋ย เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่พืชทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง หรือมีการใช้ปุ๋ยมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของปุ๋ยเคมีสูง ประกอบกับประเทศไทยยังคงต้องมีการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาด้านการนำเข้า อาจทำให้ปุ๋ยเคมีราคาสูง และหาซื้อยากมากขึ้น เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใช้ปุ๋ย ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะถ้าพืชได้รับปุ๋ยหรือธาตุอาหารไม่เพียงพอ จะส่งผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง คุณภาพของผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาปัญหา เราจำเป็นต้องหันมาใส่ใจเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีการดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดการดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 4 ถูก (ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี) ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ผลผลิตมีคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิต ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบันมี ศดปช. จำนวน ๘๘๒ ศูนย์ ตั้งอยู่อำเภอละ ๑ ศูนย์ ทั่วประเทศ มีสมาชิก ศดปช. ๑๗,๖๔๐ ราย โดยสมาชิก ศดปช. มีการยอมรับการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและนำไปปฏิบัติเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ศดปช. เป็นต้นแบบในการขยายผลถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมไปสู่เกษตรกรทั่วไป และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สมาชิก ศดปช. มีพื้นที่การนำเทคโนโลยีฯ ไปใช้เพิ่มขึ้นเป็น ๒๔๔,๘๕๓ ไร่ ได้รับผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔ ลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๒ คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๓ ล้านบาท รวมทั้งสามารถจัดตั้ง ศดปช. เครือข่ายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของพื้นที่ จึงทำให้มี ศดปช. เครือข่าย เกิดขึ้นรวม

แล้วจำนวน ๑,๐๙๕ ศูนย์ และมีสมาชิกของ ศคปช. เครือข่ายรวมทั้งสิ้น ๓๒,๕๔๗ ราย สำหรับการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหายุ่งเหยิงราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ ระหว่างปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้น ได้มอบแนวทางปฏิบัติลงสู่พื้นที่ เพื่อให้สำนักงานเกษตรจังหวัด /อำเภอ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ได้แก่ การกำหนดนโยบายส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสม และการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ผ่าน ศคปช. การผลักดัน ศคปช. เป็นต้นแบบ และสนับสนุน ศคปช. เป็นกลไก ในการขยายผลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจำหน่ายแม่ปุ๋ยได้ และการจัดหาแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง ทั้งการขอสินเชื่อและการจัดหาแหล่งทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการจัดหาปุ๋ยบริการสมาชิก ศคปช. แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรายย่อย จาก ธ.ก.ส. นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ โดยเน้นใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และการไถกลบตอซัง เพื่อทำให้เกิด ๔ ลด ๔ เพิ่ม คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี ในขณะที่ทำให้มี ๔ เพิ่ม คือ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ ในสภาวะที่ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้นและขาดแคลนจากความผันผวนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รณรงค์ให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อำเภอทั่วประเทศ ปี ๒๕๖๕ มีเป้าหมายการผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซัง จำนวน ๒,๑๕๖,๐๓๓.๘๓ ตัน ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถผลิตได้จำนวน ๓,๔๐๖,๑๕๒.๖๓ ตัน (ผลิตได้ร้อยละ ๑๕๗.๘๘ ของเป้าหมาย) ได้แก่ ปุ๋ยคอก ๕๑๔,๐๗๑.๘ ตัน ปุ๋ยหมัก ๒๗๙,๕๗๙.๑๘ ตัน ปุ๋ยพืชสด ๒๑๘,๙๑๖.๒๘ ตัน ไถกลบตอซัง ๒,๓๙๓,๕๘๕.๓๗ ตัน (พื้นที่ไถกลบตอซังข้าว ๔,๔๖๕,๘๐๙.๕๖ ไร่ ข้าวโพด ๗๕,๔๙๕.๐๓ ไร่ อ้อย ๔๘,๒๐๙.๔๔ ไร่) คิดเป็นธาตุอาหาร N P K รวม ๑๑๐,๘๙๔.๑๓๕ ตัน (N ๓๔,๑๒๘.๖๗ ตัน P ๒๔,๔๖๔.๖๓ ตัน K ๕๒,๓๐๐.๘๔ ตัน)

ทั้งนี้ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ไม่สามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ทั้งหมด ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดิน จะให้ธาตุอาหารในปริมาณมาก พืชนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว ในขณะที่ปุ๋ยอินทรีย์ มีปริมาณธาตุอาหารอยู่น้อยกว่า และมีคุณสมบัติช่วยให้ดินมีความโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศได้ดี เพื่อให้รากพืชได้ขนานไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยเคมี ดังนั้นเกษตรกรจึงควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยเช่นกัน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกร เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศคปช. ทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการดิน วิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง



คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ จ.ขอนแก่น
<https://tna.mcot.net/region-๙๗๕๒๙๐>

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัด ก.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ก.เกษตรฯ ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาครบทุกด้าน และมีเกษตรกรร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้าน ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญ นับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้รับการบริการทางการเกษตรอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว เนื่องในโอกาสสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ดำเนินงานในลักษณะความร่วมมือกันระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ ส่งเสริมการเกษตร และด้านอื่น ๆ โดยเปิดให้บริการ จำนวน ๑๒ คลินิก โดยได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้มีการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา และทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยเริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอตอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มาเป็นเวลา ๒๐ ปีแล้ว เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับการบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร